

CHỦ ĐỀ: GẶP GỠ

NGƯỜI ĐAU **GẶP GỠ** LÀM CHI?

● *Tom Điều*

Con người là sinh vật mang tính xã hội. Con người sinh ra trong xã hội, phát triển trong xã hội, cùng với xã hội và chết đi trong xã hội. Trong suốt hành trình cuộc sống con người đã gặp gỡ biết bao con người. Những cuộc gặp gỡ giao lưu là tất yếu. Nhờ gặp gỡ, con người có thể phát triển cả về thể chất, tinh thần và tâm linh.

Qua gặp gỡ, tiếp xúc với cha mẹ, anh chị em trong gia đình con người đón nhận được sự ân cần, yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng. nhờ đó con người có thể lớn lên về thể chất. Qua gặp gỡ với cha mẹ và các ân sư, con người phát triển về tinh thần, nhân bản và tư duy. Gặp gỡ bạn bè, những người xung quanh con người được bổ sung những hiểu biết về đời sống xã hội. Gặp gỡ các bậc thầy, con người lãnh hội được kiến thức phổ thông, kiến thức chuyên ngành. Gặp gỡ bạn đồng nghiệp con người tích lũy được kinh nghiệm sống và làm việc.

Khi trưởng thành, qua gặp gỡ, người ta tìm được người yêu thương mình. Tác giả Kim Lân trong Vợ Nhặt tả anh Cu Tràng nghèo khổ đi đẩy xe bò thuê trong cái năm Ất Dậu đói kém chết người tình cờ gặp Thị. Thị cũng cùng cảnh đói khổ gặp nhau, Tràng hò vãi câu trêu chọc, Thị liếc mắt, cười tíu. Tràng thích lắm. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người con gái nào cười với anh tình tứ như thế. Vậy mà nên duyên vợ chồng. Cũng có những cuộc gặp gỡ để lại muôn vàn đắng cay. Nhà thơ Hàn Sinh than thở: “Ngày xưa gặp gỡ nhau chi, Trăm năm hỏi có duyên gì hay không?” Nhạc sĩ Bảo Thắng cũng than: “Gặp gỡ nhau chi để em đắng cay tủi hờn. Tình đã phân ly nuốt lệ đắng cay trên môi. Gặp

CHỦ ĐỀ: GẶP GỠ

gỡ nhau chi để em đấng cay một đời. Tình đã chia phôi ước thề như áng mây trôi”. Còn nhạc sĩ Mai Bích Dung thì gào khóc: “Em ơi, em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau. Đừng cho hình bóng đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỉ niệm đờn đầu”. Có những lần gặp gỡ để lại ấn tượng sâu sắc khiến người ta nhớ suốt đời. Có những cuộc gặp gỡ định mệnh, quyết định tương lai đời người.

Ngày xưa, theo Kinh Thánh, Thiên Chúa gặp gỡ ông Abram (Abraham), kêu gọi ông rời bỏ quê hương đến đất mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho để làm cho ông trở thành “cha của vô số dân tộc” (St 17,5) và hứa qua ông sẽ chúc lành cho “mọi dân tộc trên mặt đất” (St 12,3). Con cháu của ông Abraham là những kẻ thừa hưởng các lời Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ họ. Thiên Chúa gặp gỡ Môshê nơi bụi gai núi Horep, Ngài đã ủy thác cho ông sứ mạng cứu dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, lập Israel làm dân riêng Ngài tuyên chọn (Xh 3, 1-22). Sau đó, qua Môshê Thiên Chúa còn ký kết với họ Giao ước Sinai và Ngài ban cho họ Lê luật của Ngài.

Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đã gặp gỡ Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, những ngư phủ Biển Hồ Galile. Ngài kêu gọi họ chỉ bằng một câu: “Hãy theo Tôi! Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Họ lập tức bỏ lại cha già, bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ mọi sự và đi theo Ngài, trở thành Tông đồ của Ngài. Một sứ mệnh thay đổi hoàn toàn con người và cuộc đời của họ!(Lc 5,1-11). Chúa Giêsu gặp gỡ Lêvi (Mattheu) khi ông đang thu thuế. Ngài gọi ông: “Hãy theo tôi!” ông đứng dậy, bỏ tất cả theo Chúa (Lc 5, 27-28). Chúa Giêsu gặp gỡ Giakêu khi ông đang trên cây sung nhìn trộm Chúa, ông ta được ơn biến đổi tức khắc nên thưa với Chúa: Vâng, lạy Chúa, con sẽ lấy nửa gia tài của con để chia cho người nghèo...” (Lc 19, 1-10). Chúa Giêsu gặp gỡ người đàn bà tội lỗi Samaria bên bờ giếng Jacob, Ngài xin chị một chút nước để mặc khải cho chị biết Ngài có một thứ nước hằng sống làm hết khát (Ga 4, 5-42). Chúa Giêsu

CHỦ ĐỀ: GẶP GỠ

gặp gỡ và nhận dấu thom của người đàn bà tội lỗi tại nhà người Phriseu để công khai hóa việc tha tội, Ngài ban cho chị trước mặt mọi người. Ngài muốn biểu lộ một tình yêu chứ không phải là một sự thương hại (Lc 7, 36-50). Trên đường Đamat, Saolô (Phaolô) đang đi lòng bắt đạo, ông gặp gỡ Chúa Giêsu cách kì lạ. Ông bị Chúa quật ngã ngựa, mù mắt. Nhưng khi nhận ra Chúa với lời cảnh cáo: “Người giơ chân đạp mũi nhọn thì khôn cho người”. Saolô đã ăn năn, trở lại đạo và trở nên Tông đồ hăng hái rao giảng Tin Mừng hơn ai hết (Cv 9, 1-19).

Chúng ta đã gặp gỡ Chúa chưa? Có lẽ chúng ta hơi khó trả lời. Chúng ta đã được rửa tội, chúng ta đã tin có Chúa, tin vào Chúa, chúng ta ít nhiều có học giáo lý, có đọc Kinh Thánh nhưng chúng ta vẫn ở xa Chúa. Nếu hiểu gặp gỡ là để tâm sự, gần gũi nhau, hiểu nhau, chia sẻ những vui buồn, để ở lại bên nhau là sự tương giao cá vị giữa ta và Chúa thì dường như chúng ta chưa gặp Chúa. Chúng ta chỉ mới biết về Chúa như dân làng Nagiaret, biết Ngài tên Giêsu, con ông Giuse thợ mộc và bà Maria... Chúng ta có thể biết thêm, Ngài đã bị giết chết v.v... Nhưng chính Chúa đã chủ động đến gặp gỡ chúng ta, từng người chúng ta.

Thiên Chúa đến gặp chúng ta để tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai và Ngài muốn gì. Nhờ đó chúng ta có thể đến với Thiên Chúa và hiệp thông với Ngài. Ngài mong gặp gỡ con người như người cha khắc khoải đợi chờ đến thỏn thức được gặp lại đứa con đi lạc đã lâu. Khi yêu mến nhau, người ta tìm mọi cách để gặp gỡ, trò chuyện thân mật với nhau. Cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương con người chúng ta, Ngài luôn muốn tâm sự, muốn gặp gỡ, muốn ở lại với chúng ta để Ngài tỏ cho chúng ta biết Ngài là một người Cha nhân hậu, giàu lòng yêu thương, để cho con người chúng ta được hạnh phúc đời đời. Thánh Gioan tông đồ viết: “Sự sống đời đời đó là nhận biết Cha. Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3).

CHỦ ĐỀ: GẶP GỠ

Trong Kinh Thánh, những người gặp gỡ Chúa thường được biến đổi tích cực, nhưng cũng không ít người như những người Biệt phái, Luật sĩ và tư tế đã thấy Chúa nhưng họ vẫn không nhận biết Chúa; họ vẫn chưa “gặp gỡ” Chúa. Dân làng Nagiaret biết Chúa nhưng họ còn muốn xô Chúa xuống vực thăm giết Chúa. Người thanh niên trong Tin Mừng giữ đạo khá tốt. Anh giữ 10 điều răn nghiêm ngặt nhưng khi nghe điều kiện của Chúa anh ta sa sầm nét mặt, bỏ đi (Mc 10,17-22).

Chúng ta có muốn gặp gỡ Chúa không? Chúa mời gọi, đợi chờ chúng ta đến gặp gỡ Ngài. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa trong bí tích Thánh Thể, Khi đón nhận Mình Máu Người. Chúng ta có thể gặp gỡ Chúa qua các bí tích, Chính Ngài hiện diện và ban ơn cho chúng ta. Chúng ta còn có thể gặp gỡ Chúa qua Lời của Ngài trong Kinh Thánh, qua cầu nguyện thân tình với Chúa. Còn một cách gặp gỡ khác, Chúa đang nhẫn nhục, đau đớn nơi những nạn nhân bị trấn lột, nằm vất vưởng bên đường mà dụ ngôn người Samaria nhân hậu mô tả (Lc 10, 25-37). Chúa Giêsu cũng đang hiện diện nơi một thành viên nào đó trong gia đình chúng ta đang gặp trắc trở, khó khăn, nơi một ai đó nhà bên cạnh đang sống trong cô đơn buồn chán. Nơi những con người đó, chúng ta thấy được khuôn mặt của Chúa Giêsu và gặp gỡ được Ngài. ●